



ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๕๐๓.๔/๑๕๒



กระทรวงคมนาคม
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ความเห็นต่อร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๐๕๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessments: SEA) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกในการสนับสนุนให้การจัดทำแผนของหน่วยงานภาครัฐนำกระบวนการ SEA มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดทำแผนที่คำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาความขัดแย้งจากการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยแผนด้านคมนาคมเป็นหนึ่งในแผนที่ต้องจัดทำ SEA ภายใต้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการ SEA มีความสอดคล้องตามหลักการและแนวทางในการจัดทำแผนที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญ และกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน SEA ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ขอให้ในการขับเคลื่อนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาล โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิฐิ รัตนเศรษฐี)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนความปลอดภัย

โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ต่อ ๓๐๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๑๖ ๗๓๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : supanat.cha@otp.go.th